
 

 

125. löggjafarþing 1999–2000.
Þskj. 703  —  433. mál.

Fyrirspurn

til dómsmálaráðherra um heilbrigðisþjónustu við unga afbrotamenn.

Frá Margréti Frímannsdóttur.

Hefur ráðherra beitt sér fyrir því að heilbrigðisþjónusta við unga afbrotamenn verði skil-
greind sérstaklega og að komið verði á reglubundinni samvinnu allra stofnana sem sjá um
heilbrigðisþjónustu við unga afbrotamenn í samræmi við niðurstöður í skýrslu nefndar dóms-
málaráðherra um málefni ungra afbrotamanna frá 4. maí 1999?


